



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

## สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8/2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์ปรณิ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ มอบหมายให้นายแพทย์มนัส งามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เป็นที่ปรึกษาการประชุม พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริดา เล็กอุทัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน



ประเด็นสำคัญจากการประชุม

- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1. จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) กรมอนามัย อธิบดีมอบนโยบายการดำเนินการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ให้นำเสนอแผนงานเชิงวิชาการในภาพรวม เน้นโครงการใหญ่ที่มีการบูรณาการร่วมกัน เชิงองค์รวม งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ของปัญหาหรือช่องว่างได้ และสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้โดยมีแผนงานวิจัย (Research planning) 2. ความท้าทายเรื่องรางวัลเลิศรัฐ จะมีการ Workshop กลุ่มย่อยเพื่อ Coaching ให้การส่งผลงานประสบผลสำเร็จ
- รายงานความก้าวหน้าผลผลิตด้านวิชาการ/งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผู้แทนกลุ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม-17 มิถุนายน 2567 ซึ่งในภาพรวมอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับผลการดำเนินงานวิจัยในปัจจุบัน มีทั้งหมด 14 เรื่อง เสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง โดยใน 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองจริยธรรม 2 เรื่อง และผ่านการรับรองจริยธรรมแล้ว 7 เรื่อง โดยกลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย (5 เรื่อง) ตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง และอยู่ระหว่างขอรับรองจริยธรรม (EC) 1 เรื่อง กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (1 เรื่อง) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง กลุ่มอนามัยวัยทำงาน (2 เรื่อง) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างเตรียมขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) 1 เรื่อง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (3 เรื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด และตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง กลุ่มสร้างเสริมฯ (1 เรื่อง) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ (1 เรื่อง) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง และกลุ่มอำนวยการ (1 เรื่อง) มีผลงานคู่มือ 1 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัย

1) การส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 : ในภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 7 เรื่อง (Poster Presentation 6 เรื่อง, Oral Presentation 1 เรื่อง) ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบสมุดสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นในยุคดิจิทัล (Yellow Book Platform) : กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย 10 Packages ของสถานประกอบการ : กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 3. รูปแบบการพัฒนาครอบครัวชุมชนรอบรัฐสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 4. การสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย : กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 5. พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน : กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 6. การศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพทางไกลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (The study of Telehealth approach to promote health promotion and prevention service) : กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ 7. การศึกษาการรับรู้และการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพของประชาชน 4 กลุ่มวัย ใน 13 เขตสุขภาพ : กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ

2) การดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยในภาพรวม ได้แก่ งานวิชาการ เช่น แนวทาง มาตรฐาน หลักสูตร ชุดความรู้ คู่มือต่างๆ เป็นต้น จำนวน 36 ผลงาน ยกเลิก 3 ผลงาน (กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย 1 ผลงาน กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 1 ผลงาน กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 1 ผลงาน) ระหว่างดำเนินการ 18 ผลงาน และเสร็จสิ้นแล้ว 15 ผลงาน ในด้านงานวิจัยมีจำนวน 14 เรื่อง เสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง

3) การดำเนินการผลงานวิชาการระดับบุคคล (DMKM รายบุคคล) : กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ โดยกำหนดเป้าหมาย การส่งผลงานร้อยละ 100 ซึ่งในรอบ 5 เดือนแรก มีบุคลากรส่งผลงานมาแล้ว ร้อยละ 99 ดังนั้นผู้ที่ส่งผลงานในรอบ 5 เดือนแรกแล้ว ไม่ต้องส่งเพิ่ม หากในกลุ่มงานมีบุคลากรใหม่ ขอให้ส่งผลงานเพิ่มเติมเพื่อนำมาเผยแพร่ที่คลังข้อมูลวิชาการบนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป

- ขอรายชื่อผู้แทนกลุ่มงานร่วมดำเนินการในคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มเติม : เนื่องจากมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความครอบคลุมทุกส่วน จึงขอความร่วมมือให้กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย (ในส่วนของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) และศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ ส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมดำเนินการ รวมถึงกลุ่มงานเดิมที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้แทนคณะกรรมการฯ ขอให้ส่งรายชื่อมายังกลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ ทาง [research.anamai2566@gmail.com](mailto:research.anamai2566@gmail.com)
- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 : ส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 2 ส.ค. 2567

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

1. ส่งผลงานวิชาการระดับบุคคล (DMKM) เพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่ที่คลังข้อมูลวิชาการบนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป
2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมดำเนินการในคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการฯ เพิ่มเติม มาทางกลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี